

บรรณาธิการแถลง

เรียน ท่านผู้อ่านวารสารสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรทุกท่าน

วารสารสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ของเดือนมกราคมถึงเมษายน 2564 (เล่มที่ 6 ของการดำเนินการ) โดยในปี พ.ศ. 2564 นี้ ประเทศไทย มีประสบการณ์การระบาดจากกลุ่มแรงงานต่างด้าวตลาดกลางกุ้ง (โดยรายงานผู้ป่วยรายแรกที่ตลาดกลางกุ้ง วันที่ 19 ธันวาคม 2563) มีการกำหนดแผนการจัดหาวัคซีนโควิด 19 แบ่งเป็น 3 ระยะ (ระยะแรก เดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน พ.ศ. 2564 ระยะที่ 2 มิถุนายนถึงสิงหาคม พ.ศ. 2564 และระยะที่ 3 เดือนกันยายนถึงธันวาคม พ.ศ. 2564) มีแผนการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวระยะแรก เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 จนกระทั่งพบการระบาดระลอกเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ทั้งนี้รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข มีการให้ข้อมูล คำแนะนำให้กับประชาชนปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ได้แก่ DMHTT คือ Distancing การเว้นระยะห่างระหว่างกัน Mask wearing การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการพบปะผู้คน Hand washing การล้างมือ Testing การตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่ และ Thai cha na การใช้แอปพลิเคชันไทยชนะหรือหมอชนะ รวมถึงการตรวจเชิงรุกในประชากรกลุ่มเสี่ยงหรือมีอาการผิดปกติ และการกระจายวัคซีนให้ครอบคลุมประชากรไทย ตามแผนที่กำหนด ดังนั้น การดำเนินการมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดในระดับบุคคล จึงมีความสำคัญที่ต้องทำควบคู่ไปกับการทำงานในระดับมหภาค

บทความวิจัยของวารสารฯ ฉบับนี้ มีเนื้อหาทางวิชาการที่หลากหลาย ประกอบด้วย 1) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนแห่งหนึ่งในภาคเหนือตอนล่าง 2) การปนเปื้อนเชื้อราในอากาศของสถานีกำจัดขยะมูลฝอย อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 3) การวิเคราะห์คุณภาพน้ำของน้ำประปา ในพื้นที่ผลกระทบจากโครงการประตุน้ำ จังหวัดพิจิตร 4) ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติด้านความปลอดภัยไซเบอร์ ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดลำพูน และ 5) ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะแทรกซ้อนในหญิงที่มาฝากครรภ์และคลอดที่โรงพยาบาลชายแดนไทย-เมียนมาร์ จังหวัดตาก ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม พฤติกรรมสุขภาพ และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการใช้เทคโนโลยีทำงานเกี่ยวกับข้อมูลด้านสาธารณสุข โดยบทความวิจัยทุกเรื่อง ได้ผ่านการตรวจสอบเนื้อหาแบบปกปิดสองทาง จากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่านต่อบทความ ในการนี้ กองบรรณาธิการวารสารฯ ขอขอบคุณท่านผู้เขียนบทความ ผู้ทรงคุณวุฒิที่กลั่นกรองเนื้อหา ที่ร่วมกันพัฒนาบทความทุกเรื่องให้มีคุณภาพ เกิดการแลกเปลี่ยนทางวิชาการที่มีคุณภาพต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์
บรรณาธิการวารสารสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร